



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้

ที่ นม ๕๙๐๐๕/

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้

ตามที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้ดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลครบุรีใต้ จำนวน ๔ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. ด.ช.วิระ แซ่มครบุรี อายุ ๑๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สภาพปัญหาความเดือดร้อน คือ เป็นเด็กกำพร้าที่บิดาเสียชีวิตจากโรคประจำตัว มารดาทอดทิ้ง ปัจจุบันอาศัยอยู่กับย่า คือ นางบัวลอย แซ่มครบุรี เป็นผู้ดูแล มีรายได้จากการเลี้ยงวัวเนื้อเพียงเล็กน้อยและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๘๐๐ บาท มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๓๐๐ บาท รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ

๒. ด.ญ.วิณา ภูวิลครบุรี อายุ ๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๒ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สภาพปัญหาความเดือดร้อน คือ ด.ญ.วิณา ภูวิลครบุรี และ ด.ช.ธีระศักดิ์ ภูวิลครบุรี ๒ พี่น้อง เป็นเด็กในครอบครัวที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง เนื่องจากแยกทางกัน ต้องอาศัยอยู่กับยาย โดยมีนางสนธิ ชาติครบุรี (ยาย) เป็นผู้ดูแลเพียงลำพัง มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๗๐๐ บาท และลูกหลานส่งให้เดือนละ ๑,๓๐๐ บาท สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๓๐๐ บาท รายได้จึงไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)

๓. ด.ช.ภักพงษ์ หาญเสมอ อายุ ๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๖ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สภาพปัญหาความเดือดร้อนคือ เป็นเด็กกำพร้าถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง เนื่องจากแยกทางกัน และไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูอาศัยอยู่กับตา-ยาย โดยมีนางเอววัลย์ สระกระโทก เป็นผู้ดูแลเพียงลำพัง เนื่องจาก ตา คือ นายเหรียญ สระกระโทก เป็นผู้สูงอายุและพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๓๐๐ บาท มีหนี้สินกับกองทุนหมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ บาท มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ เห็นสมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ

๔. ด.ญ.อวิกา เติมนิรมย์ อายุ ๑๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๔ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สภาพปัญหาความเดือดร้อน คือ เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน บิดา มารดา เป็นผู้พิการทั้ง ๒ คน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากมีความพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ ๘๐๐ บาท/คน/เดือน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๓๐๐ บาท ครอบครัวมีหนี้สินกับกองทุนหมู่บ้าน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ เห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ

บัดนี้กองสวัสดิการสังคม ได้รับทราบข้อมูลความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาสสำหรับให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและสภาพปัญหาของแต่ละรายแล้ว จึงขอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นสมควรต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม





. เด็กหญิงวีณา ถวิลครบุรี อายุ ๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๒ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา





เด็กชายภัคพงษ์ หาญเสมอ อายุ ๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ ๖ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา





เด็กหญิงอวิกา เตินริรัมย์ อายุ ๑๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๔ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรีจ.นครราชสีมา